
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา 

การให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ 
ครั้งที่ 4/๒๕๖6 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖6 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย  

ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting) 
----------------------------- 

อนุกรรมการที่มาประชุม 

1. นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ 
2. นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ               อนุกรรมการ 

ด้านการตลาดและสิทธิประโยชน์ 
4. นายสุวิจักขณ ์พูนศรีเกษม คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
6. นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ       อนุกรรมการและเลขานุการ 
7. นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวชลันดา ชอบจิตร ผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุกรรมการที่ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

1. นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา ผู้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ 
2. นายจักรพงษ์ ภิญโญทรัพย์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 

ด้านกิจกรรมระหว่างประเทศ 
3. นายวรงค์ ทิวทัศน์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ 
4. นายนิธิรุจ ชัยชนะกล     อนุกรรมการ 
5. นายเอกวิทย์ วรรณุรักษ์ พนักงานส่งเสริมกีฬา 6 อนุกรรมการ 

แทนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 

อนุกรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ  
ด้านการบริหารจัดการกีฬา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสิวาณี เซ็ม หัวหน้างานส่งเสริมและมาตรฐานกีฬาอาชีพ 
2. นายนันทพล  ทองนิลพันธ์ หัวหน้างานพัฒนากีฬาอาชีพ 

3. นายสุรพล ...
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3. นายสุรพล จำรูญ หัวหน้างานเลขานุการการประชุมกีฬาอาชีพ 
4. นางสาวปิยมาศ ถาวระ หัวหน้างานกำกับ ควบคุม และติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ 
5. นางสาววิภาวดี เพชรกี่ พนักงานส่งเสริมกีฬา ๖ 
6. นางพิมลพร กังวานตระกูล พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 
7. นางสาวรพิรัตน์ พรทิพย์ปฏิมา พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 
8. นางสาวจีระประภา นนทะภา พนักงานส่งเสริมกีฬา 3 
9. นายอภินันท์ อาวจำปา พนักงานส่งเสริมกีฬา 3 
10. นายภาคพงษ์ สุวรรณสิงห์ พนักงานส่งเสริมกีฬา 3 
11. นายกณิศ สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
12. นายชัยยศ ทองประไพ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
13. นายธนรัชต์ มณีรัตน์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
14. นายรัฐการ ชูเชิด ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
15. นายปรวุฒิ วรยุทธการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
16. นางสาวพิมพ์พร เพ่ิมพูลทรัพย์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท.
17. นางสาวสกาวเดือน อินกอง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
18. นางสาวสุกฤตา ยงวณิชกุลธนา ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท.
19. นายกฤศณัฏฐ์ เชื้อศิริถาวร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
20. นางสาวณัฐชา หน่อยศ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
21. นางสาวชลธิชา กุนมะโน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖6 เม่ือวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖6 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้ความคุ้มครอง 
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ครั ้งที่ 3/2566 เมื ่อวันที ่ 13 มีนาคม ๒๕66 
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และผ่านระบบ Video Conference Application Zoom Cloud Meeting นั ้น ในการนี ้ฝ ่ายเลขาน ุการฯ 
ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา  
การให้ความคุ ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ครั ้งที ่ 3/2566 เมื ่อวันที่ 
13 มีนาคม ๒๕66 

มติ  ... 
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มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองเพื ่อพิจารณา 
การให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2566 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และ 

การสนับสนุนกีฬาอาชีพ (งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้อนุมัติงบประมาณในการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม 
และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
เป็นเงินจำนวน 379,500,000 บาท ประกอบด้วย 

แผนงานที่ 4 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
1. กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ วงเงิน 326,500,000 บาท
2. กิจกรรมหลักที ่  2 โครงการเง ินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ วงเงิน

24,400,000 บาท 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ/กีฬาอาชีพ/กีฬามวย/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. ก ิจกรรมหล ักท ี ่  3 โครงการพัฒนาน ักก ีฬาและบ ุคลากรก ีฬาอาช ีพ  วงเงิน
28,600,000 บาท 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการให้การช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพที ่ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 379,500,000 บาท ดังนี้ 

1. ผู ้จ ัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ วงเง ินจัดสรร จำนวน 329,520,750 บาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 120,571,997 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 208,934,250 บาท คงเหลือ 
จำนวน 14,503 บาท 

2. สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ วงเงินจัดสรร จำนวน 21,375,792 บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 1,778,420 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 19,597,372 บาท 

3. นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ วงเง ินจัดสรร จำนวน 26,600,000 บาท
อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 26,000,000 บาท 

รวมวงเง ินจ ัดสรรท ั ้ งหมด 377,496,542 บาท เบ ิกจ ่ายงบประมาณแล ้ว  จำนวน 
122,350,417 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 255,131,622 บาท คงเหลือ จำนวน 14,503 บาท 

จึงเสนอที ่ประชุมเพื ่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณการให้การช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ (งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ)  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เพราะเหตุใดในส่วนของนักกีฬาอาชีพจึงยังเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ 

นางนิตยา... 
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นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ยกตัวอย่าง รายการแข่งขันที่นักกีฬาอาชีพไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้มีการหารายการอ่ืน
มาทดแทน รวมถึงนักกีฬากลุ่ม Elite ได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ยังไม่ได้ส่งเอกสารการเบิกจ่าย  
มาให้เพื่อดำเนินการต่อไป แต่ทั้งนี้ นักกีฬาอาชีพกลุ่มดังกล่าวได้ยืนยันว่าจะส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้ 
และฝ่ายเลขานุการจะเร่งดำเนินการทวงถามเอกสารดังกล่าวอีกครั้ง 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
นอกจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วนั้น จะต้องจัดทำรายละเอียดด้วยหรือไม่  เนื่องจากยังมีส่วนที่คา้ง
การเบิกจ่ายงบประมาณอยู่เป็นร้อยละ 60 ซึ่งเหลือเวลาในการดำเนินการประมาณสองเดือนจึงให้เร่งดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ รายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนในส่วนของนักกีฬาอาชีพ
ไม่ได้มีความซับซ้อน โดยการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพอาจมีรายละเอียดในส่วนของเงินจัดการแข่งขันได้ แต่ในส่วน
ที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาอาชีพยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงต้องการทราบสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า การให้การสนับสนุนงบประมาณของนักกีฬาอาชีพ จะให้การสนับสนุนในส่วนของค่าเดนิทาง 
ใบเสร็จการเบิกจ่าย จึงจะต้องมีการยืนยันรายการที่จัดการแข่งขันก่อนแล้วดำเนินการในขั้นตอนของการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป แต่ทั้งนี้ ในรายการที่จัดการแข่งขันช่วงปลายปีงบประมาณอาจมีการตกหล่นของเอกสาร
บางส่วน และรายการดังกล่าวยังมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะต้องดำเนินการเร่งรัดทวงถามเอกสาร
เพ่ิมเติมทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ 

ตามเอกสารในเล่มวาระหน้า 20 - 25 ตารางแถบสีเขียวจะเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่ที่น่ากังวลคือกระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจในส่วนของเอกสาร จะต้อง 
มีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

นายณัฐพล อันตรเสน ผู ้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวว่า ในส่วนของนักกีฬาอาชีพ จะอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำ MOU ร่วมกัน แล้วดำเนินการ
ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในขั้นตอนต่อไป แต่ที่เกิดปัญหา คือ การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือแผน 
ซึ่งได้มีการหารือร่วมกัน และประสานขอความร่วมมือในการจัดทำให้ตรงตาม MOU ดังกล่าว ทั้งนี้ ขั้นตอนการ
ดำเนินการดังกล่าวจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนเพื่อส่งต่อไปยังกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ดำเนินการต่อไป 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีมติให้เร ่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณในการให้  
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ให้แล้วเสร็จ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในส่วนของ
การเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องชี้แจงได้ว่ารายการที่เกิดปัญหาความล่าช้าดังกล่าวอาจจะ
สามารถดำเนินการย้อนหลังได้ แต่หากเป็นรายการที่ไม่มีความคืบหน้าเลยก็อาจจะชี้แจงได้ยากและทำให้ขั้นตอน
การดำเนินการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเกิดการติดขัดได้ 

นายพร้อมพงษ์ พฤกธารา ผู้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ กล่าวว่า กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ 
รายการ WGP#1 Water Jet World Cup วงเงินอนุมัติ จำนวน 26,250,000 บาท ได้จัดการแข่งขันในช่วงวันที่ 
14 – 18 ธันวาคม 2565 นั้น เพราะเหตุใดถึงยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเลย 

นางนิตยา... 
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นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ รายการ WGP#1 Water Jet World Cup จะเสนอเพื่อทราบในระเบียบ
วาระที่ 3.2 ผลการหารือกับกรมบัญชีกลางตามข้อสังเกตที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการ
พัฒนากีฬา กรณีการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น 
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณในการให้การช่วยเหลือฯ ต่อไป 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
กีฬาเจ็ตสกีอาช ีพ รายการ WGP#1 Water Jet World Cup เป็นกรณีการเบ ิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 
โดยกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงมาว่าสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผู้ที่ยื่นคำขอรับการช่วยเหลือฯ ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณได้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และมีการกำชับว่าให้มีมาตรการในการ
ดำเนินการต่าง ๆ ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก  

มติ ท ี ่ประชุมร ับทราบ รายงานผลการเบิกจ ่ายงบประมาณการให้การช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ (งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

1. ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ วงเงินจัดสรร จำนวน 329,520,750 บาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 120,571,997 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 208,934,250 บาท 
คงเหลือ จำนวน 14,503 บาท 

2. สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ วงเงินจัดสรร จำนวน 21,375,792 บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 1,778,420 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 19,597,372 บาท 

3. นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ วงเงินจัดสรร จำนวน 26,600,000 บาท
อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 26,000,000 บาท 

รวมวงเงินจัดสรรทั ้งหมด 377,496,542 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 
122,350,417 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 255,131,622 บาท คงเหลือ จำนวน 14,503 บาท 

3.2 ผลการหารือกับกรมบัญชีกลางตามข้อสังเกตที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั ่นกรองด้านการพัฒนากีฬา กรณีการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสร ิม และ 
การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬาของกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ได้มีข้อสังเกตกรณีการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม 
และการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพ ซึ่งเป็นรายการที่แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 

1. กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ (หญิง)
2. กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ (ชาย)
3. กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ รายบการ WGP#1 Water Jet World Cup
4. กีฬาแข่งขันรถยนต์ IDEMITSU 1500 Super Endurance

สามารถให้... 
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สามารถให้การสนับสนุนได้หรือไม่ โดยมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง 
เพื ่อสอบถามในประเด็นดังกล่าว ทั ้งนี ้ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีหนังสือด่วนที ่ส ุดถึงกรมบัญชีกลาง 
ที่ กก5112/1786 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อขอหารือตามข้อสังเกตที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา กรณีการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพ  
หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ กค 0406.5/20211 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 แจ้งผลการขอหารือตามข้อสังเกตที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  
ด้านการพัฒนากีฬา กรณีการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพหลังกิจกรรม
เสร็จสิ้น โดยชี้แจ้งว่า กรณีผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้ง 4 รายการ ได้ปฏิบัติตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และได้ยื่นคำขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน พร้อมทั้งด้วย
หลักฐานตามแบบที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดก่อนดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ตามระเบียบ
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู ้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. 2559 กำหนด รวมทั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนย่อมมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนให้แก่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้ง 4 รายการที่ยื่นคำ
ขอได้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามบันทึกสำนักงาคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
1049/2563 แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ควรเร่งรัดการพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จก่อนที่
การแข่งขันกีฬาอาชีพจะจัดขึ้น หรือปรับกระบวนการดำเนินการ เพ่ือมิให้เกิดปัญหากรณีเช่นนี้อีก 

จึงเสนอที ่ประช ุมเพื ่อทราบผลการหาร ือกับกรมบัญชีกลางตามข้อสังเกตที ่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั ่นกรองด้านการพัฒนากีฬา กรณีการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม และ  
การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ผล
การหารือกับกรมบัญชีกลางตามข้อสังเกตที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา กรณี
การให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น  จะนำเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในเรื่องกระบวนการดังกล่าวด้วย 

นายสุวิจักขณ์ พูนศรีเกษม อนุกรรมการ กล่าวว่า ในเรื่องกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวว่าสามารถดำเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้เนื่องจากทางผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ได้ยื่นคำขอรับการช่วยเหลือฯ ก่อนการจัดการ
แข่งขัน 60 วัน แต่ทั้งนี้ ยังคงนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาซ้ำอีกครั้ง จึงเสนอให้นำข้อวินิจฉัยของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักกฎหมายมาพิจารณาประกอบข้อสังเกตดังกล่าวด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ซ้ำซ้อนในการพิจารณา 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวโดย
นำดุลพินิจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาประกอบการพิจารณา จึงคาดว่าจะไม่เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก 
ดังนั้น ให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับคณะทำงานกองทุนฯ ว่าได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว
หรือไม ่

นายสุวิจักขณ์... 
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นายสุวิจักขณ์ พูนศรีเกษม อนุกรรมการ กล่าวว่า ให้ชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน
กองทุนฯ ประกอบมาด้วย เนื่องจากคณะทำงานกองทุนฯ ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
โครงการต่าง ๆ หรือตั้งข้อสังเกตใด ทั้งนี้ หากพิจารณาตามรายงานการประชุมของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ในเรื่องของการแต่งต้ังคณะทำงานกองทุนฯ ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เห็นด้วยกับอนุกรรมการฯ เนื ่องจากคณะทำงานกองทุนฯ มีอำนาจหน้าที ่ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของกระบวนการ แต่ในเชิงนโยบายไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการต่าง ๆ ดังนั้น จะต้อง
ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไป  ทั้งนี้ 
ให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการ และประสานกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เพ่ือนำเรื่องต่าง ๆ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไป 

นายสุวิจักขณ์ พูนศรีเกษม อนุกรรมการ กล่าวว่า มีข้อสังเกตว่าคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สามารถแต่งตั้งคณะทำงานกองทุนฯ ได้หรือไม่ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว 
และได้มีการตั้งข้อสังเกตประเด็นดังกล่าว ขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีกครั้ง 
เพ่ือนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนฯ ต่อไป 

มติ ท ี ่ประชุมร ับทราบ ผลการหาร ือก ับกรมบัญชีกลางตามข้อสังเกตที ่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา กรณีการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม และ 
การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีพหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตให้เร่งรัดการดำเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจากหนังสือที่กรมบัญชีกลางตอบกลับมามีความชัดเจน 
ว่าสามารถให้การช่วยเหลือได้ 

3.3 แนวทางการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ (งบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามมติคณะกรรมการกีฬาอาชีพในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 
เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ และแนวทางการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ ทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ 
สโมสรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริม และพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศไทย ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ได้ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้
การช่วยเหลือฯ กีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื ่อนกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริม และพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศไทย 
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกีฬาอาชีพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1... 
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กลุ่มที่ 1 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ นักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

1) นักกีฬาอาชีพ
ฝ่ายเลขานุการฯ จะพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการให้การช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพ รวมไปถึง

ข้อจำกัดต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งพบว่ายังมีบางชนิดกีฬาจำเป็นต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์ 
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จึงเห็นควร
ทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น โดยยึดแนวทางเดิมในการให้การช่วยเหลือฯ 
นักกีฬาอาชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอาไว้ด้วย และทบทวนเฉพาะหลักเกณฑ์ที่มีความจำเป็นสำหรับ  
บางชนิดกีฬา ซึ่งแบ่งการช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 กลุ่มนักกีฬาอาชีพในเชิงพัฒนา 
1.2 กลุ่มนักกีฬาอาชีพกลุ่ม Elite ระดับโลก 

ทั้งนี้ เห็นควรให้ความสำคัญกับการให้การช่วยเหลือฯ นักกีฬาอาชีพ สำหรับกีฬาประเภทบุคคล
เป็นอันดับแรก 

2) บุคลากรกีฬาอาชีพ
ฝ่ายเลขานุการฯ จะพิจารณาผลสัมฤทธิ ์ของการให้การช่วยเหลือบุคลากรกีฬาอาชีพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งพบว่า บุคลากรกีฬาอาชีพ มีความต้องการการช่วยเหลือฯ ในด้านการเพ่ิม  
องค์ความรู้ให้กับตนเองเพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงควรกำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การช่วยเหลือฯ บุคลากรกีฬาอาชีพในด้านการเพิ่มทักษะองค์ความรู้ เพื่อให้สามารถ  
ไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับนักกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

กลุ่มที่ 2 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ สมาคม
กีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ 

3) สมาคมกีฬาอาชีพ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการช่วยเหลือสมาคมกีฬาอาชีพในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 และเห็นว่าหลักเกณฑ์และแนวทางการให้การช่วยเหลือฯ สมาคมกีฬาอาชีพ มีความครอบคลุม 
ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาภายใต้สังกัดของสมาคมกีฬาอาชีพ 
เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงเห็นควรทบทวน
แนวทางและหลักเกณฑ์ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น โดยยึดแนวทางเดิมในการช่วยเหลือฯ สมาคมอาชีพ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอาไว้ด้วย โดยโครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไข 
4 ข้อ ดังนี้ 

1) ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือที่สมาคมกีฬาอาชีพให้การรับรอง
2) ต้องเป็นกิจกรรมหรือหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วม สามารถนำองค์ความรู้หรือทักษะที่ได้รับ

ไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
3) หากมีการจัดกิจกรรมหลายครั้ง แต่มีผู้เข้าร่วมเพียงกลุ่มเดียว เห็นควรพิจารณา

ให้การช่วยเหลือฯ จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรเดียวกัน และลดความซ้ำซ้อนในการให้งบประมาณ 
4) พิจารณาจากฐานข้อมูลจำนวนบุคลากรของแต่ละสมาคมกีฬาอาชีพ เส้นทาง

การต่อยอดการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพและความสอดคล้องกับ Tournament การแข่งขันกีฬาอาชีพในรอบปี  

ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ สมาคมกีฬาอาชีพ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องนำเสนอ Road Map หรือ
แผนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพภายใต้สังกัดของสมาคม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ประกอบการพิจารณาการขอรับการช่วยเหลือฯ งบประมาณด้วย  

4) สโมสรกีฬาอาชีพ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือสโมสรกีฬาอาชีพ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นว่าหลักเกณฑ์และแนวทางการให้การช่วยเหลือฯ สโมสรกีฬาอาชีพ มีความ
ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สโมสรกีฬาอาชีพ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นระบบ 
มีแบบแผนในการพัฒนา และมีการสร้างนักกีฬาอาชีพหน้าใหม่ให้กับประเทศ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จึงเห็นควรทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์ให้มีความครอบคลุมมากยิ ่งขึ ้น โดยยึดแนวทางเดิมในการให้  
การช่วยเหลือฯ สโมสรอาชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอาไว้ด้วย ดังนี้ 

1) สโมสรกีฬาอาชีพที่ปฏิบัติตาม “กฎหมาย”
2) สโมสรกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพ “สูง”
3) สโมสรกีฬาอาชีพ ที่มุ่งเน้นการ "พัฒนา Academy เยาวชน"

ทั้งนี้ สำหรับกีฬาประเภททีม เห็นควรพิจารณาให้การช่วยเหลือฯ สโมสรกีฬาอาชีพเป็นลำดับแรก 
โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือฯ สโมสรกีฬาอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนา Academy เยาวชน 
เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญท่ีสุดในการสร้างนักกีฬาอาชีพหน้าใหม่ให้กับประเทศ 

กลุ่มที่ 3 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ ผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ 

5) ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นควรเสนอใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการช่วยเหลือผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์
และแนวทางการให้การช่วยเหลือฯ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มีความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์แล้วดังนี้ 

ด้านที่ 1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรา 37 แห่ง พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ ถูกต้องครบถ้วน 
- มาตรฐานการจัดการแข่งขันสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
- มาตรฐานความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก  
- การดำเนินตามนโยบาย BCG Model 
- การแบ่งปันผลประโยชน์หรือรายได้/สิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐได้รับคุ้มค่า 

ทั้งนี้ หากมีผู้ให้การสนับสนุนเพียงพออยู่แล้วให้ปรับลดหรืองดให้การสนับสนุน 
ด้านที่ 2 กีฬาอาชีพที่มีศักยภาพ (แบ่งประเภทตามเป้าหมาย) 

- รายการในประเทศที่เป็น CORE หลักของแต่ละชนิดกีฬา ที ่ช่วยเพิ ่มฐานประชากร
นักกีฬาอาชีพของไทย 

 - รายการนานาชาติที ่ให้โอกาสนักกีฬาอาชีพของไทยเข้าร่วมแข่งขันเพื ่อต่อยอด
ความสำเร็จระดับนานาชาติ 

- รายการที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจและต่อยอดอุตสาหกรรมให้กับประเทศ 
ด้านที่ 3 ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำกับ

ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานกีฬาอาชีพ เรียบร้อยแล้ว 

โดยฝ่ายเลขานุการฯ... 
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โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมแผน ผจข. และ ครช 2 ที่ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีองค์ประกอบ 
3 ด้าน ครบถ้วน นำมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้การช่วยเหลือฯ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปี 2567 ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 จัดสรรงบประมาณตามจำนวนสนามที่จัดการแข่งขันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แนวทางท่ี 2 จัดสรรงบประมาณตามการแบ่งเกรดศักยภาพ 

- เกรด A : 80 คะแนนขึ้นไป  ศักยภาพสูงสุด  จัดสรรเท่าเดิม 
- เกรด B : 70 - 79 คะแนน ศักยภาพสูง      จัดสรรลดลง 3% 
- เกรด C : 60 - 69 คะแนน ศักยภาพปานกลาง  จัดสรรลดลง 5% 
- เกรด D : 50 - 59 คะแนน ศักยภาพต้องพัฒนา จัดสรรลดลง 7% 
- เกรด F : ต่ำกว่า 50 คะแนน ศักยภาพไม่ผ่าน  ชะลอการจัดสรร 

ทั้งนี ้ คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนฯ เสนอและเห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนากีฬาอาชีพ  
อย่างเต็มรูปแบบ (Pilot Project) โดยมีชนิดกีฬานำร่องจำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 

ประเภทบุคคล 
1) กีฬากอล์ฟ
2) กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์

ประเภททีม 
1) กีฬาวอลเลย์บอล

สำหรับกีฬาฟุตบอล ให้มีการหารือร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุ น
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ถึงแผนงานโครงการและแนวทางการพัฒนาทั้ง
ระบบ เพื่อทำให้กีฬาฟุตบอลประสบความสำเร็จ  

ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) พัฒนากีฬาอาชีพ
อย่างเต็มรูปแบบใน 3 ชนิดกีฬานำร่อง ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และหารือร่วมกับฝ่ายกีฬาภูมิภาคและฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ 
ก่อนนำเสนอแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กองทุนฯ พิจารณาต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแนวทางการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุ น
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ตามข้อสังเกตของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการอบรมให้กับนักกีฬาอาชีพ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณในการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการ
สนับสนุนกีฬาอาชีพ และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้นำเสนอจำนวนร้อยละที่มีผู้ขอรับการช่วยเหลือได้
นำไปใช้ประโยชน์ตามจริงนั้น ได้มีการดำเนินการจัดการอบรมค่อนข้างน้อย จึงเสนอให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของประสิทธิภาพการต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน 
กีฬาอาชีพ ได้มีการพิจารณาและอนุมัติเห็นชอบให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมาก โดยรายการที่สามารถจัดการ
แข่งขันด้วยตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ ที่มีแผนการจัดการแข่งขันร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในระยะยาวนั้น อาจจะให้การสนับสนุนงบประมาณในช่วงแรกและปรับลดลง
ในครั้งต่อไป เพ่ือให้รายการดังกล่าวสามารถจัดการแข่งขันได้ด้วยตนเองโดยเป็นกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง  ดังนั้น 

จะต้องพิจารณา... 
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จะต้องพิจารณาถึงความยั่งยืนด้วย เนื่องจากจะพิจารณาจากการจัดการแข่งขันได้ดีอย่างเดียวไม่ได้ จะต้อง
พิจารณาถึงความยั่งยืน การได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก SPONSOR ด้วย ซึ่งจะนำงบประมาณคงเหลือไป
จัดสรรให้กับรายการที่เหลืออยู่ 

นายวรงค์ ทิวทัศน์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. รายการที ่จ ัดการแข่งขันยาวนานมีความจำเป็นที ่จะต้องเพิ ่มภาระให้กับการกีฬา
แห่งประเทศไทยในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่าง ๆ โดยให้รายการนั้นเข้ามารายงาน
ความคืบหน้าให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับทราบเป็นระยะ ซึ ่งจะทำให้กระบวนการในการเบิกจ่าย
งบประมาณมีความต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. การให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพในรายการต่าง ๆ อาจจะ
ให้การสนับสนุนงบประมาณในช่วงแรกที่มากแล้วค่อยปรับลดงบประมาณลงในครั้งต่อไป ซึ่งเชื่อว่ากีฬาอาชีพทุก
รายการสามารถวางแผนการจัดการแข่งขันในระยะสั ้นและระยะยาวได้ ทั ้งนี ้ ผู ้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่  
ยื ่นคำขอรับการสนับสนุนเข้ามา เสนอให้เพิ ่มเงื ่อนไขในการรายงานถึงแผนการจัดการแข่งขันในระยะยาว  
เพื ่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื ่อง อีกทั ้งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณา รวมถึงความก้าวหน้าของกีฬาอาชีพนั้น ๆ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เห็นด้วยกับอนุกรรมการฯ เนื่องจากมีความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไปและให้
ฝ่ายเลขานุการประสานกับผู้จัดการแข่งขันในการนำเสนอแผนบริหารการจัดการแข่งขันในระยะยาวให้กับ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้การช่วยเหลือฯ 

มติ ที ่ประชุมรับทราบ แนวทางการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน 
กีฬาอาชีพ (งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ นักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

1) นักกีฬาอาชีพ
1.1 กลุ่มนักกีฬาอาชีพในเชิงพัฒนา
1.2 กลุ่มนักกีฬาอาชีพกลุ่ม Elite ระดับโลก

2) บุคลากรกีฬาอาชีพ
กลุ่มที่ 2 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ สมาคม

กีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ 
3) สมาคมกีฬาอาชีพ
4) สโมสรกีฬาอาชีพ

4.1 สโมสรกีฬาอาชีพท่ีปฏิบัติตาม "กฎหมาย"
4.2 สโมสรกีฬาอาชีพท่ีมีศักยภาพ "สูง"
4.3 สโมสรกีฬาอาชีพท่ีมุ่งเน้นการ "พัฒนา Academy เยาวชน"

กลุ่มท่ี 3... 
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กลุ่มที่ 3 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ ผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ 

5) ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
5.1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ

ถูกต้องครบถ้วน 
5.2 กีฬาอาชีพท่ีมีศักยภาพ (แบ่งประเภทตามเป้าหมาย) 
5.3 ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

กำกับติดตาม เร่งรัด และประเมินผลกีฬาอาชีพ เรียบร้อยแล้ว 

3.4 สรุปคำขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสำหรับผู้จัดการแข่งขัน 
กีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 เพื ่อเสนอขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อกำหนดมาตรฐาน
ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ให้สอดคล้องกับสากลเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาอาชีพในประเทศไทย ตลอดจน
การให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ 
สโมสรกีฬาอาชีพ และผู ้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อีกทั ้ง เพื ่อยกระดับ
มาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพให้เทียบเท่าระดับสากล และเพิ่มประชากรนักกีฬาอาชีพของไทย ให้มีเส้นทาง
อาชีพที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพของไทยให้มีคุณภาพ
เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยต่อไป 

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้ดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานตามกระบวนการ  
จัดสรรงบประมาณสำหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพก่อน และจะนำเสนอในส่วนของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 
สมาคมกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพ ในการประชุมถัดไป ซึ ่งในส่วนของผู ้จ ัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศนายทะเบียนกีฬาอาชีพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565
เรื ่อง การแจ้งแผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพของผู ้จ ัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 โดยต้องมีรายละเอียดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 โดยให้
จัดส่งภายในวันที ่ 31 มีนาคม 2566 หากยื ่นแผนบริหารจัดการแข่งขันหลังวันที ่ 31 มีนาคม 2566 
จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

2. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน ซึ่งปฏิบัติตาม
มาตรา 37 รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์หรือรายได้ต่อนายทะเบียนก่อนการจัดการแข่งขัน ตามที่นายทะเบียน
กำหนด สามารถยื ่นขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอา ชีพ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยหลักฐานตามแบบ ครช. 2 ก่อนดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 60 วัน 
ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำมาพิจารณา
ตามลำดับขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป 

3. ฝ่ายเลขานุการฯ...
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3. ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแผนบริหารจัดการแข่งขัน (ผจข.) และคำขอรับการช่วยเหลือ
การส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ครช.2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ และพิจารณาถึงศักยภาพ
ของรายการแข่งขัน ในด้านการเพิ่มจำนวนนักกีฬาอาชีพไทย และเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาอาชีพของไทยประสบ
ความสำเร็จในการแข่งขันระดับชาติ รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแข่งขัน ตลอดจนกระแส  
ความนิยมของรายการแข่งขัน เพ่ือจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสำหรับการให้
ความช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

4. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว พบว่า มีรายการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ที่นำส่ง ผจข. และ ครช.2 จำนวน 71 รายการ เป็นจำนวนเงินคำขอรับการช่วยเหลือฯ 1,121,488,986 บาท 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายละเอียดคำขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
สำหรับผู ้จ ัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 เพื ่อเสนอขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 
71 รายการ เป็นจำนวนเงินคำขอรับการช่วยเหลือฯ 1,121,488,986 บาท 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ในส่วนของงบประมาณในการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ยังไม่นำเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยจะ
เร่งนำเข้าสู ่การพิจารณาของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื ่อเข้าสู ่การพิจ ารณาจัดสรรของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไป ซึ่งเมื่อมีการจัดสรรกรอบวงเงินที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
ก็จะนำมาพิจารณาในรายละเอียดการให้การช่วยเหลือฯ ได้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ สรุปคำขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสำหรับ
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 71 รายการ 
เป็นจำนวนเงินคำขอรับการช่วยเหลือฯ 1,121,488,986 บาท ดังนี้ 

1. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
17,500,000 บาท 

2. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
9,950,000 บาท 

3. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 3 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
17,500,000 บาท 

4. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ เอฟเอ คัพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
จำนวน 10,000,000 บาท 

5. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ลีก คัพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
10,850,000 บาท 

6. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลไทยลีก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
จำนวน 37,579,000 บาท 

7. กีฬาฟุตบอล...
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7. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลเดอะแชมเปี ้ยนชิพ ขอร ับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 7,936,200 บาท 

8. กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ ลีก (หญิง) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 58,333,700 บาท 

9. กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ ลีก (ชาย) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 58,333,700 บาท 

10. กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ (ชาย) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 5,428,000 บาท 

11. กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ (หญิง) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 5,428,000 บาท 

12. ก ีฬากอล ์ฟอาช ีพ รายการ ALL Thailand Golf Tour ขอร ับการสน ับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 38,000,000 บาท 

13. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Thailand PGA Tour ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 19,140,000 บาท 

14. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Thailand Development Tour ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 8,000,000 บาท 

15. ก ีฬากอล ์ฟอาช ีพ  รายการ Thailand One Day Tour ขอร ับการสน ับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 2,500,000 บาท 

16. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ บุญชูเรืองกิจ แชมป์เปี ้ยนชิพ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 5,000,000 บาท 

17. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
จำนวน 10,000,000 บาท 

18. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Thailand Champions Tour ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 8,600,000 บาท 

19. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Thai Senior Tour ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็น
เงิน จำนวน 7,000,000 บาท 

20. ก ีฬากอล ์ฟอาช ีพ รายการ Thailand Mixed 2024 Hosted by TRUSTGOLF
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 22,100,000 บาท 

21. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Trust Golf Asian ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็น
เงิน จำนวน 38,000,000 บาท 

22. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Thailand LPGA Masters 2024 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 18,810,700 บาท 

23. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Thai LPGA Tour 2024 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 29,731,000 บาท 

24. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 50,000,000 บาท 

25. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย แปซิฟิก ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 5,000,000 บาท 

26. กีฬารถจักรยานยนต์...

17



26. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ FIM Asia Road Racing Championship
2024 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 11,450,000 บาท 

27. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ OR BRIC Superbike 2024 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 17,300,000 บาท 

28. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ R2M Thailand Superbikes 2024 ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 3,267,600 บาท 

29. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ FMSCT Thailand Road Racing 2024 ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 6,455,000 บาท 

30. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ FMSCT Thailand Motocross 2024 ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 5,450,000 บาท 

31. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ 2024 FIM Motocross World Championship
Grand Prix of Thailand ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 41,300,000 บาท 

32. กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ รายการ WGP#1 Waterjet World Cup ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 32,231,000 บาท 

33. กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ รายการ WGP#1 Waterjet World Series ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 44,160,000 บาท 

34. กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ รายการ วอร์เตอร์เจ็ต โปร ทัวร์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 12,828,000 บาท 

35. กีฬาเทนนิสอาชีพ รายการ บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 20,638,860 บาท 

36. กีฬาเทนนิสอาชีพ รายการ ไอทีเอฟ โปร เซอร์กิต ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 13,449,600 บาท 

37. กีฬาเทนนิสอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ แชมป์เป ี ้ยนชิพ ขอร ับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 13,154,400 บาท 

38. กีฬาเทนนิสอาชีพ รายการ TATP Tour ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
จำนวน 5,437,200 บาท 

39. กีฬาเทนนิสอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น (หญิง) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 7,470,500 บาท 

40. กีฬาแบดมินตันอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 6,800,000 บาท ทั้งนี้ จะได้รับงบประมาณเมื่อเบิกจ่ายปี พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ 

41. กีฬาแบดมินตันอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 13,600,000 บาท ทั้งนี้ จะได้รับงบประมาณเมื่อเบิกจ่ายปี พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ 

42. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ Thailand Super Series ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 13,517,200 บาท 

43. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ IDEMITSU Super Endurance ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 4,500,000 บาท 

44. กีฬาแข่งรถยนต์อาช ีพ รายการ Bangsaen Grand Prix ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 18,950,000 บาท 

45. กีฬาแข่งรถยนต์...
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45. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ GT World Challenge Asia ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 11,800,000 บาท 

46. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ RAAT Thailand Endurance International
Championship ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 7,421,800 บาท 

47. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ RAAT Thailand Rally Championship ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 5,494,000 บาท 

48. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ PT Maxnitron Racing Series ขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 8,318,300 บาท 

49. กีฬาจักรยานอาชีพ รายการ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ (ชาย) ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 5,100,000 บาท 

50. กีฬาจักรยานอาชีพ รายการ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ (หญิง) ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 3,700,000 บาท 

51. กีฬาสนุกเกอร ์อาชีพ รายการ สนุกเกอร ์เก ็บสะสมคะแนน ดิว ิช ั ่น 1 ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 14,504,200 บาท 

52. ก ีฬาสน ุกเกอร ์อาช ีพ  รายการ สน ุกเกอร์  Asia Oceania Q school ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 7,450,800 บาท 

53. ก ีฬาสน ุกเกอร ์อาช ีพ รายการ สน ุกเกอร์  6 แดง เก ็บสะสมคะแนน ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 10,637,000 บาท 

54. กีฬาสนุกเกอร์อาชีพ รายการ สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์โลก ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 11,000,000 บาท 

55. ก ีฬาสน ุกเกอร ์อาช ีพ รายการ World Women Snooker World Cup ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 7,062,280 บาท 

56. กีฬาสนุกเกอร์อาชีพ รายการ สนุกเกอร์ U21 Snooker Championship ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 5,340,000 บาท 

57. กีฬาบาสเกตบอลอาชีพ รายการ บาสเกตบอล ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 17,200,000 บาท 

58. กีฬาบาสเกตบอลอาชีพ รายการ อาเซียน บาสเกตบอล ซุปเปอร ์ล ีก ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 17,060,000 บาท 

59. กีฬาบาสเกตบอลอาชีพ รายการ บาสเกตบอลไทยลีก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 18,080,000 บาท 

60. กีฬาบาสเกตบอลอาชีพ รายการ 3x3 ไทย บาสเกตบอล ลีก ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 23,682,000 บาท 

61. กีฬาบาสเกตบอลอาชีพ รายการ 3x3 บาสเกตบอล ไทยซุปเปอร์ลีก ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 19,932,000 บาท 

62. กีฬาบาสเกตบอลอาชีพ รายการ 3x3 บาสเกตบอล 3BL Thailand ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 17,576,000 บาท 

63. กีฬาตะกร้ออาชีพ รายการ ตะกร้อไทยแลนด์ลีก ดิวิช่ัน 1 (ชาย) ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 10,920,688 บาท 

64. กีฬาตะกร้อ...
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64. กีฬาตะกร้ออาชีพ รายการ ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 10,070,400 บาท 

65. กีฬาตะกร้ออาชีพ รายการ International Sepaktakraw Superleague ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 4,062,158 บาท 

66. ก ีฬาโบว ์ล ิ ่ งอาช ีพ  รายการ Thailand Bowling Tour ขอร ับการสน ับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 6,938,000 บาท 

67. กีฬาโบว์ลิ่งอาชีพ รายการ World Bowling Tour Thailand ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 15,659,300 บาท 

68. กีฬาโบว์ลิ ่งอาชีพ รายการ Asian Bowling Tour Thailand ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 4,040,000 บาท 

69. กีฬาอีสปอร์ตอาชีพ รายการ ROV TEPL ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
จำนวน 21,000,000 บาท 

70. กีฬาอีสปอร์ตอาชีพ รายการ ROV Rainbow Open ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 2,360,000 บาท 

71. ก ี ฬ า อ ี ส ปอ ร ์ ต อ า ช ี พ  ร า ยก า ร  eFootball Thailand Pro League ขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 24,500,000 บาท 

3.5 ร ่างกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามมติกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 
31 สิงหาคม 2565 ได้จัดสรรกรอบวงเงินในการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
กีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงินจำนวน 379,500,000 บาท (เท่ากับกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรในปี 2565) ดังนี้ 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ วงเงิน 326,500,000 บาท
2. โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ วงเงิน 24,400,000 บาท
3. โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ วงเงิน 28,600,000 บาท
ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในการประชุม ครั้งที่ 5/2566 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เห็นชอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนร่างกรอบวงเงินคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินทั้งสิ้น 4,661,584,911 บาท ประกอบด้วยการดำเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  วงเงิน   3,791,114,911 บาท 
2) พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  วงเงิน      500,000,000 บาท 
3) พระราชบัญญัติกีฬามวย  วงเงิน      325,470,000 บาท 
4) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา  วงเงิน  45,000,000 บาท 

เพ่ือให้การ... 
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เพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนความสำเร็จบรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้
กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สอดคล้องกับแผน
วิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ตลอดจนตัวชี้วัดที่สำคัญของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ตามมติที่ประชุมหารือร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณากรอบวงเงิน 
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 
11 กรกฎาคม 2566 ได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับแต่ละฝ่าย/สำนักที่เกี่ยวข้อง และกองทุนฯ 
หารือร่วมกันถึงกรอบวงเงินและรายละเอียดกิจกรรมที่จะขอรับงบประมาณทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 
พ.ศ 2567 เพ่ือให้ได้ข้อยุติภายในเดือนกรกฎาคม 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายนโยบายและแผน และสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
ได้หารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เพื่อทบทวนร่างกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ในส่วนของการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ มีการปรับลดกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีง บประมาณ 
พ.ศ. 2567 ในส่วนของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ เป็นวงเงิน 379 ,500,000 บาท 
ดังนี้ 

1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ วงเงิน 224,500,000 บาท
2) โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ วงเงิน 120,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ วงเงิน 35,000,000 บาท

โดยฝ่ายนโยบายและแผน ได้สรุปงบประมาณ และเตรียมข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบร่างกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) 

นายวรงค์ ทิวทัศน์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
เรื่องสืบเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจเกิดความเข้าใจผิดในส่วนของภาครัฐไม่ได้ให้การช่วยเหลือด้านงบประมาณ
เพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาอาชีพ ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้ความคุ้มครอง การช่วย เหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนในการจัดสรรงบประมาณแก่รายการต่าง ๆ จึงทำ
ให้ไม่มีความกังวลในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการให้การสนับสนุนกีฬาอาชีพในแต่ละ
ปีงบประมาณของภาครัฐเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้น เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการให้การช่วยเหลือฯ แก่กีฬาอาชีพในรายการต่าง ๆ  

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เห็นชอบตามที่อนุกรรมการฯ เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการ พร้อมทั้ง
ประสานกับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีพด้วย ทั ้งนี ้ ให้สำนักผู ้ว ่าการเข้ามาร่วมมือในการ
ประสานงานเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

ในเรื่องของสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณในการให้การช่วยเหลือฯ ตามนโยบายที่กำหนด  
จะให้ในส่วนของผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนวงการกีฬาอาชีพ ประกอบด้วย นักกีฬาอาชีพ องค์กรกีฬาอาชีพ และสโมสร
กีฬาอาชีพ ในสัดส่วนที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้มีคำขอรับการช่วยเหลือฯ ส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าหาก
อนุมัติจัดสรรงบประมาณในจำนวนที่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาจะทำให้เกิดปัญหาขึ ้นได้ จึงเสนอให้  
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาทบรายละเอียดสัดส่วนอีกครั้ง โดยยึดตามหลักการที่กำหนดไว้ 

นายอติชาต... 
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นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า เห็นด้วย
กับประธานอนุกรรมการฯ และในกิจกรรมหลักที่ 2 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ กรอบวงเงิน
คำขอในปี พ.ศ. 2566 เป็นเงินจำนวน 24,400,000 บาท และในปี พ.ศ. 2567 เป็นเงินจำนวน 56,050,000 
บาท โดยฝ่ายเลขานุการเสนอกรอบวงเงินอนุมัติจัดสรร จำนวน 120,000,000 บาท นั้น จะรองรับกิจกรรมเดิม
และกิจกรรมใหม่ได้เพียงพอหรือไม่ เนื่องจากมีคำขอรับการสนับสนุนส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในกิจกรรม
หลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ไม่ได้ติดขัดในเรื่องใด มีเพียงเรื ่องของการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ียังคงล่าช้าอยู่บ้าง จึงเสนอให้มีการเร่งรัดการดำเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าขึ้นอีก 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ซึ่งมีจำนวนคำขอรับการ
ช่วยเหลือฯ จำนวน 28,600,000 บาท นั้น เป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควร แต่เนื่องจากได้มีนโยบายในการให้
ความสำคัญกับนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ การที่จะปรับลดกรอบวงเงินลงแล้วนำไปจัดสรรในส่วนของ
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่มากขึ้น เมื่อพิจารณาแล้วคาดว่าผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพควรที่จะจัดการแข่งขันด้วย
ตนเองได้บ้างแล้ว จึงจะต้องปรับลดกรอบวงเงินจัดสรรลง  

กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ จะเป็นการบูรณาการ
ร่วมมือกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งสมาคมกีฬาอาชีพทั้ง 
3 ชนิดกีฬา ในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นน้ำก็จะนำเข้าสู่
ระบบการพิจารณาดังกล่าว ทั้งนี้ ในจำนวนที่พิจารณาปรับลดหรือเพ่ิมแล้วนั้น จะนำไปพิจารณาจัดสรรแก่รายการ
ที่ได้ให้ความสำคัญทั้ง 3 ชนิดกีฬา เพื่อให้เกิดนักกีฬาอาชีพอย่างยั่งยืน 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการปรับสัดส่วนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

นายนิธิรุจ ชัยชนะกล อนุกรรมการฯ กล่าวว่า ผู้จัดการแข่งขันที่สามารถจัดการแข่งขันด้วย
ตนเองได้จะต้องมีผู้สนับสนุน Sponsor ให้การช่วยเหลือ ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ใดบ้างที่ทางผู้ให้การสนับสนุนจะได้รับ
เพื ่อให้ผู ้จัดการแข่งขันมี Sponsor เพิ ่มมากขึ ้น เช่น สิทธิประโยชน์ด้านมาตรการทางภาษีอากร หรือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทย 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
สิทธิประโยชน์ด้านมาตรการทางภาษีอากร ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งใน  
ปีนี้ผู้ที่จะใช้เรื่องมาตราการทางภาษีอากรจะต้องดำเนินการผ่านทางระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 
ยกตัวอย่างเช่น สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ไปจดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยเมื่อทาง
ผู้สนับสนุน Sponsor ให้การสนับสนุนเข้ามาก็จะถูกหักเงินเป็นจำนวนสองเท่า และในส่วนผู้จัดการแข่งขัน 
กีฬาอาชีพภาคเอกชนในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจะแตกต่างกัน เนื่องจากตามกฎหมายแล้วจะให้สิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวแก่สมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งผู้จัดการแข่งขันภาคเอกชนได้มีการร่วมมือกับสมาคมกีฬาอาชีพที่มี  
คำว่า “แห่งประเทศไทย” ส่วนทางผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจะมีผู้ให้การสนับสนุน Sponsor ก็จะนำไปหักภาษี
ได้สองเท่า ทั้งนี้ เสนอให้มีการศึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามที่กรมสรรพากรได้มีระเบียบ หรือ
ข้อบังคับประกาศออกมาแล้ว 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรจะต้องให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้และเข้าใจร่วมกัน เนื่องจากผู้ที่ยื่น
คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางรายการยังไม่เข้าใจหลักการในการนำไปลดหย่อนภาษี หรือการได้รับ
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ผลประโยชน์ต่าง ๆ ด้านภาษี โดยเฉพาะเมื่อดำเนินการผ่านทางสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬาอาชีพได้รับผลประโยชน์ในส่วน
ดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการจัดทำข้อมูลเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านมาตรการทางภาษีอากร 
และเรื่องของผู้ให้การสนับสนุนต่าง ๆ รวมทั้งผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนให้รับทราบข้อมูลดังกล่าว 

นายสุวิจักขณ์ พูนศรีเกษม อนุกรรมการ กล่าวว่า หากมีการบริจาคให้กับสมาคมกีฬาอาชีพ
ที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” สมาคมกีฬาจังหวัดจะต้องใช้มาตรการทางภาษีอากรด้วยใช่หรือไม่ 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จะได้รับของสมาคมกีฬาอาชีพที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และสมาคมกีฬา 
แห่งจังหวัดที่มีการร่วมมือกันในการให้การสนับสนุนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นจำนวนสองเท่า หรือหากร่วมมือ
ในการให้การสนับสนุนร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์โดยให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ ในปีนี้จะไม่สามารถออกเป็นใบเสร็จเหมือนเดิมได้ โดยจะเปลี่ยนไปในรูปแบบของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งสมาคมกีฬาอาชีพต่าง ๆ ได้ดำเนินการ  
จดทะเบียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้รับทราบถึงกระบวนการดังกล่าว 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยังไม่สามารถทราบแน่ชัดว่า  
มีการดำเนินการแล้วหรือยัง ซึ่งจะต้องประสานร่วมกันเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพในต่างจังหวัด และผู้ให้
การสนับสนุนได้รับผลประโยชน์ในด้านมาตรการทางภาษีอากร ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการประสานกับ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ร่างกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) รวมเป็นเงิน 379,500,000 บาท ดังนี้ 

แผนงานที่ 4 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มีคำของบประมาณ จำนวน 

1,121,588,586 บาท กรอบวงเงินเบื้องต้น จำนวน 224,500,000 บาท 
 กิจกรรมหลักที่  2 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ  มีคำขอ

งบประมาณ จำนวน 56,050,000 บาท กรอบวงเงินเบื้องต้น จำนวน 120,000,000 บาท 
แผนงานที่  6 การพัฒนาบุคลากรก ีฬาส ู ่ความเป ็นเล ิศ /ก ีฬาอาช ีพ/ก ีฬามวย/

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ มีคำของบประมาณ 

จำนวน 28,600,000 บาท กรอบวงเงินเบื้องต้น จำนวน 35,000,000 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1.การปรับลดงบประมาณและการรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ 

การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (กีฬาฟุตซอล) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 5) 
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นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖6 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖6 อนุมัติให้การสนับสนุนตามแผนงานที่ 4 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กิจกรรมหลักที่ ๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ  รายการ Trust Golf Asian 
Mixed Series เป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566) 

บริษัท ทีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ TG/Ps/kn/0010/66 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ขออนุมัติปรับแผนกำหนดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ Trust Golf Asian Mixed 
Series 2023 จากเดิมจัดการแข่งขันในเดือนเมษายน 2566 เปลี่ยนแปลงเป็นจัดการแข่งขันในเดือนตุลาคม 
2566 โดยสนามแข่งขันยังคงเดิม รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบรายการข้างต้นพบว่า ผู้จัดการแข่งขันขอปรับเปลี่ยนกำหนดการ
แข่งขัน โดยกำหนดการดังกล่าว ดำเนินการเกินปีงบประมาณ ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำหนด 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณารายละเอียดคำขอฯ กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลไทยลีก 
และเห็นควรนำกลับมาพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากเป็นรายการที่มีศักยภาพและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ  
ทั้งในด้านการพัฒนากีฬาของชาติ รวมถึงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุน 
มาโดยตลอด ดังนั้น จึงเห็นควรให้นำรายละเอียดคำขอฯ รายการดังกล่าว เสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกรอบวงเงินคงเหลืออีกครั้ง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณา
รับรองแผนและรายละเอียดฯ ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับลดงบประมาณ พร้อมทั้งรับรองแผนและ
รายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (กีฬาฟุตซอล) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5) ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับลดงบประมาณการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ 
Trust Golf Asian Mixed Series 2023 เป็นเงิน 4,000,000 บาท เนื่องจากเลื่อนการแข่งขันเกินปีงบประมาณ 

2. เห็นชอบรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5) ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ 
รายการ ฟุตซอลไทยลีก เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Trust Golf Asian Mixed Series 2023 ไม่ได้จัดการแข่งขันใช่หรือไม่ และมีคำขอรับ
การสนับสนุนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดใช่หรือไม่ 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Trust Golf Asian Mixed Series 2023 ไดเ้ลื่อนการจัดการแข่งขัน
เกนิปีงบประมาณ ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีนโยบายไม่ให้มีรายการจัดการแข่งขันเกินปีงบประมาณเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

นายทนุเกียรติ... 
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นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ในส่วนของปัญหาที่ยังติดขัดอยู่เรื่องการทำแผนบริหารการจัดการแข่งขัน รวมถึงการยื่น  
คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้มีการแจ้งแก่ผู ้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทุกรายการว่าให้ดำเนินการให้  
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งยังมีบางรายการที่ขอเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปจึงทำให้กระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า โดยทางคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้มีมติเห็นชอบให้ทุกรายการดำเนินการ  
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ๆ  

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
ในการพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินในการให้การช่วยเหลือฯ จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามแผนบริการจัดการ
แข่งขันที่ส่งเข้ามา ยกตัวอย่างเช่น กีฬาฟุตบอลอาชีพ จะจัดการแข่งขันในรูปแบบของฤดูกาล โดยอาจจะเริ่ม 
การแข่งขันในปีนี้แล้วจบฤดูกาลในปีหน้าก็ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะไม่คืนงบประมาณคงเหลือกลับมา และได้ประสาน
กับกรมบัญชีกลางในการดำเนินการเก็บงบประมาณดังกล่าวไว ้เหลื ่อมปี เช ่น มีการจัดการแข่งข ันใน  
เดือนกรกฎาคมแล้วเสร็จสิ้นการแข่งขันในปีงบประมาณปีถัดไป แต่ในกรณีที่จัดการแข่งขันเพียงครั้งเดียวจะต้อง
ดำเนินการจัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ในรายการที่ขอเลื ่อน  
การจัดการแข่งขันเกินปีงบประมาณดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติ 
ไม่เห็นชอบในการให้การสนับสนุนแก่รายการที่จัดการแข่งขันเกินปีงบประมาณที่ได้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนเข้ามา  

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ในกรณีรายการที่จัดการแข่งขันเป็นฤดูกาลซึ่งมีการยื่นแผนบริหารการจัดการแข่งขันที่ระบุวันเริ่มการแข่งขันและ
วันสิ้นสุดการแข่งขัน รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือขอเลื่อนวันดังกล่าว จึงไม่สามารถตัดการให้การช่วยเหลอืฯ 
แก่รายการนั้นได้ ทั้งนี้ กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Trust Golf Asian Mixed Series 2023 ที่ขอเลื่อนการจัดการ
แข่งขันเกินปีงบประมาณที่ได้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนเข้ามา จะไม่สามารถพิจารณาปรับลดงบประมาณการให้
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นรายการที่จัดการแข่งขันในรูปแบบฤดูกาล จึงเสนอให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดการจัดการแข่งขันของรายการดังกล่าวให้ชัดเจนอีกครั้ง 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Trust Golf Asian Mixed Series 2023 เสนอให้ตรวจสอบว่า
เป็นการจัดการแข่งขันในรูปแบบฤดูกาลหรือไม่  

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
หากรายการดังกล่าวมีการยื่นแผนบริหารการจัดการแข่งขันตั้งแต่แรกอย่างต่อเนื่อง โดยที่ช่วงเริ่มการแข่งขันจะอยู่
ในช่วงของปีงบประมาณ ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุน
งบประมาณแก่รายการนั ้นได้  ทั ้งนี ้ กรณีที ่จะปรับลดงบประมาณการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และ 
การสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพนั้น หากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มีมติ
เห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินดังกล่าวแล้ว ถ้ามีกีฬาอาชีพรายการใดต้องการขอเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไป
จะต้องให้ผู้จัดการแข่งขันเข้ามาลงชื่อแสดงความยินยอมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความเข้าใจผิดได้  

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Trust Golf Asian Mixed Series 2023 ได ้ย ื ่นแผนบริหาร 
การจัดการแข่งขันเข้ามาโดยจัดการแข่งขันในสนามที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ซึ่งได้เลื ่อน 
การจัดการแข่งขันเกินปีงบประมาณจึงไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ 

นางสาวสุปราณี... 
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นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
เสนอให้ผู ้จัดการแข่งขันหรือผู้แทนที่เกี ่ยวข้องให้รับทราบถึงปีงบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยว่า  
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งแตกต่างจากภาคเอกชน โดยหากจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเกิน
ปีงบประมาณของภาครัฐกำหนดก็จะไม่ถูกนำเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้พิจารณาอีกครั้งเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และแจ้งผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพให้รับทราบถึงกระบวนการดังกล่าว 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ในกรณีที่ผู้จัดการแข่งขันที่ขอเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไป ฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือเป็น 
ลายลักษณ์อักษรแจ้งเพื ่อให้รับทราบว่าคำขอรับการช่วยเหลือฯ เกินปีงบประมาณ ซึ ่งจะให้การช่วยเหลือฯ 
เพียงสนามที ่จ ัดการแข่งขันภายในปีงบประมาณเท่านั ้น  งบประมาณคงเหลือจะนำไปพิจารณาจัดสรรให้  
กีฬาฟุตซอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลไทยลีก โดยจัดการแข่งขันระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 
จัดอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ในหมวดของเงินรางวัลการจัดการแข่งขัน 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะกลับไปพิจารณารายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้ง โดยกีฬาฟุตซอลอาชีพ รายการ 
ฟุตซอลไทยลีก จัดการแข่งขันระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2565  โดยการพิจารณาอนุมัติจัดสรร
งบประมาณเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ซึ่งรายการดังกล่าวจัดอยู่ใน 
คำขอของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ ึงไม ่สามารถอนุม ัต ิจ ัดสรรงบประมาณการให้การช ่วยเหลือฯ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวคือ การนับวันเริ่มต้นการจัดการแข่งขัน โดยรายการดังกล่าว
ได้จัดการแข่งขันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงจะนำมาพิจารณาจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 ไม่ได้ 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
กีฬาฟุตซอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลไทยลีก เริ่มจัดการแข่งขันในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยจะต้องส่งแผนบริหาร
การจัดการแข่งขันเข้ามาก่อนการจัดการแข่งขัน 60 วัน ซึ่งจะเข้าข่ายจัดอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่รายการดังกล่าวไปแล้วหรือไม่ 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กีฬาฟุตซอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลไทยลีก ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในช่วงต้นฤดูกาล
การแข่งขันประมาณเดือนมกราคม 2565  

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
ตามหลักการในการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จะพิจารณาจาก
แผนบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ผู้จัดการแข่งขันยื่นคำขอเข้ามา ซึ่งจะต้องพิจารณาจากแผนบริหาร  
การจัดการแข่งขันว่าได้ยื่นเข้ามาภายในปีงบประมาณใด 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
หากมีการยื่นแผนบริหารการจัดการแข่งขันตั้งแต่เริ่มแข่งขันในช่วงกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วนำมา
พิจารณาจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าได้  จึงจะต้องพิจารณาตั ้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ จะต้องทำความเข้าใจร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์... 
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ราชูปถัมภ์ ในเรื่องการขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพจะต้องยื่นคำขอภายในปีที่
จัดการแข่งขันถึงจะสามารถให้การสนับสนุนภายในปีงบประมาณดังกล่าวได้ 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า เสนอให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนอีกครั้งแล้วนำกลับมา
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในครั้งต่อไป 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เมื่อพิจารณาตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่ควรให้การสนับสนุนงบประมาณ และในเรื่อง
ของเจตนาผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพมีความตั้งใจที่จะยื่นคำขอรับการสนับสนุนภายในปีงบประมาณนั้น จึงอาจจะ
เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน ทั้งนี้ เห็นชอบในหลักการโดยให้ไปดำเนินการตรวจสอบข้อกฎหมายในกรณีที่จะ
ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่รายการดังกล่าว  

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้พิจารณาข้อเท็จจริงในการยื่นคำขอรับการช่วยเหลือฯ ของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพรายการดังกล่าว รวมถึง
ขอรับการสนับสนุนในหมวดอะไรบ้าง เช่น หากขอรับการสนับสนุนในหมวดของเงินรางวัลการแข่งขันก็อาจจะ
สามารถให้การสนับสนุนได้ และจะต้องพิจารณาเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เสนอให้ดำเนินการ
ตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เพ่ือที่จะได้ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันได้ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน 

นายสุวิจักขณ์ พูนศรีเกษม อนุกรรมการ กล่าวว่า ในกรณีที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้ยื่น
คำขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แล้วยื่นคำขอซ้ำอีกครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะสามารถให้การสนับสนุนได้หรือไม่ 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นการจัดการแข่งขันในรูปแบบของฤดูกาล 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
กรณีดังกล่าวจะพิจารณาในขั้นตอนของการจ่ายงบประมาณในการให้การสนับสนุนซึ่งเกิดขึ้นปลายฤดูกาลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ยื ่นคำขอจึงเห็นว่าคำขอดังกล่าวนั้นยื่นภายใน
ปีงบประมาณนั้น และในฤดูกาลใหม่การขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขันนั้นจะอยู่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จึงยื่นคำขอซ้ำอีกครั้งในปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ จะต้องทำความเข้าใจร่วมกันอีกครั้งกับผู้จัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพ และให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้ง 

นายสุวิจักขณ์ พูนศรีเกษม อนุกรรมการ กล่าวว่า เสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทำความ
เข้าใจร่วมกันด้วยเช่นกัน เนื่องจากจะต้องพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพยื่นคำขอรับ 
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเข้ามา 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ในทุกการแข่งขันจะมีนายทะเบียนจัดทำประกาศว่าคำขอรับการสนับสนุนได้ยื ่นเข้ามาเมื่อใด 
โดยรายการดังกล่าวยื่นคำขอรับการสนับสนุนเข้ามาประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนวันจัดการแข่งขัน 60 วัน ซึ่งผู้จัดการ
แข่งขันท่ียื่นคำขอเข้ามาเกินกำหนดก็จะไม่นำเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้พิจารณากรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่างเพ่ือให้มีการตรวจสอบความชัดเจนที่มากขึ้น 

นายทนุเกียรติ... 
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นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ตามกฎหมายที่ระบุให้ผู้จ ัดการแข่งขันที ่จะขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และ 
การสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต้องยื่นแผนบริหารการจัดการแข่งขันเข้ามาจะต้องยื่นก่อนการจัดการ
แข่งขัน 60 วัน โดยจะศึกษากรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณถัดไปให้เริ่มพิจารณาจากแผนบริหาร
การจัดการแข่งขันว่าผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้ยื่นไว้เมื่อใดก็จะต้องนำมาพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี
ดังกล่าว 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้กรณีรายการดังกล่าวเป็นกรณีเพื่อศึกษา และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบว่าจะ
พิจารณาเอกสารใดเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เสนอให้พิจารณาจากวันที่ผู้จัดการแข่งขัน
กีฬาอาชีพเริ่มยื่นแผนบริหารการจัดการแข่งขันเข้ามา 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เสนอให้ทำความเข้าใจร่วมกับสมาคมกีฬาอาชีพด้วย  

นายณัฐพล อันตรเสน ผู ้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวว่า กรณีการจัดการแข่งขันเหลื่อมปีงบประมาณเคยเกิดขึ ้นประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไป  โดยสำนักงาน
คณะกรรมการกีฬาอาชีพได้หารือร่วมกับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพในเรื่องการปรับแผนการจัดการแข่งขัน 
ให้สอดคล้องกับฤดูกาล เพื่อให้สามารถจัดการแข่งขันได้ ดังนั้น ในปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ผู้จัดการแข่งขัน  
กีฬาอาชีพจะดำเนินการให้สอดคล้องกับฤดูกาลการแข่งขัน เนื่องจากจะต้องดำเนินการจัดทำปฏิทินการแข่งขัน 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อสังเกตของอนุกรรมการไปดำเนินการจัดทำข้อมูลให้
มีความชัดเจน  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ การปรับลดงบประมาณ และการรับรองแผนและรายละเอียดการให้
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (กีฬาฟุตซอล) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ครั้งที ่5) ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับลดงบประมาณการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพ 
รายการ Trust Golf Asian Mixed Series 2023 เป็นเงิน 4,000,000 บาท เนื่องจากเลื่อนการแข่งขันเกิน
ปีงบประมาณ 

2. เห็นชอบรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการ
สนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5) ในการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลไทยลีก เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท 

4.2. การรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามมติคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 
เห็นชอบปฏิทินขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณจากกองทุน

พัฒนาการ... 
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พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้พิจารณารับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลอืฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในเดือนกรกฎาคม 2566  

ตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริม และพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศไทย
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกีฬาอาชีพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ 
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

ด้านที่ 1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรา 37 แห่ง พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ ถูกต้องครบถ้วน 
- มาตรฐานการจัดการแข่งขันสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
- มาตรฐานความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก  
- การดำเนินตามนโยบาย BCG Model 
- การแบ่งปันผลประโยชน์หรือรายได้/สิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐได้รับคุ้มค่า 

ทั้งนี้ หากมีผู้ให้การสนับสนุนเพียงพออยู่แล้วให้ปรับลดหรืองดให้การสนับสนุน 
ด้านที่ 2 กีฬาอาชีพที่มีศักยภาพ (แบ่งประเภทตามเป้าหมาย) 

- รายการในประเทศที่เป็น CORE หลักของแต่ละชนิดกีฬา ที ่ช่วยเพิ ่มฐานประชากร
นักกีฬาอาชีพของไทย 

 - รายการนานาชาติที ่ให้โอกาสนักกีฬาอาชีพของไทยเข้าร่วมแข่งขันเพื ่อต่อยอด
ความสำเร็จระดับนานาชาติ 

- รายการที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจและต่อยอดอุตสาหกรรมให้กับประเทศ 
ด้านที่ 3 ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำกับ

ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานกีฬาอาชีพ เรียบร้อยแล้ว 
โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมแผน ผจข. และ ครช 2 ที่ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีองค์ประกอบ 

3 ด้าน ครบถว้น นำมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้การช่วยเหลือฯ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปี 2567 ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 จัดสรรงบประมาณตามจำนวนสนามที่จัดการแข่งขันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แนวทางท่ี 2 จัดสรรงบประมาณตามการแบ่งเกรดศักยภาพ 

- เกรด A : 80 คะแนนขึ้นไป  ศักยภาพสูงสุด  จัดสรรเท่าเดิม 
- เกรด B : 70 - 79 คะแนน  ศักยภาพสูง จัดสรรลดลง 3% 
- เกรด C : 60 - 69 คะแนน ศักยภาพปานกลาง  จัดสรรลดลง 5% 
- เกรด D : 50 - 59 คะแนน ศักยภาพต้องพัฒนา จัดสรรลดลง 7% 
- เกรด F : ต่ำกว่า 50 คะแนน ศักยภาพไม่ผ่าน  ชะลอการจัดสรร 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายนโยบายและแผน และสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
ได้หารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เพื่อทบทวนร่างกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ในส่วนของการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ มีการปรับลดกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ในส่วนของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ เป็นวงเงิน 379 ,500,000 บาท 
ดังนี้ 

1) โครงการ...
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1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ วงเงิน 224,500,000 บาท
2) โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ วงเงิน 120,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ วงเงิน 35,000,000 บาท
โดยฝ่ายนโยบายและแผน ได้สรุปงบประมาณ และเตรียมข้อมูลนำเสนอในที ่ประชุม

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 
19 กรกฎาคม 2566 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาร่างกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จากการหารือเบื้องต้น และจากการปรับกรอบวงเงินดังกล่าว ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกลุ่มโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ต้องปรับลดกรอบวงเงินการจัดสรรล ง โดย
กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติปี พ.ศ. 2566 เป็นจำนวน 329,524,208 บาท ร่างกรอบวงเงินปี พ.ศ. 2567 
จำนวน 224,500,000 บาท ซ่ึงปรับลดลงคิดเป็นร้อยละ 31.87 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมและตรวจสอบแผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ผจข.) และ 
คำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ครช.2) โดยพิจารณารายการแข่งขัน 
ที่มีเอกสารครบถ้วน เพื่อนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ 
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ได้พิจารณาปรับลดตามสัดส่วนกรอบวงเงิน 
ที่ปรับลด โดยฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอปรับลดร้อยละ 30 และจัดทำร่างแผนการจัดสรรและรายละเอียดการให้การ
ช่วยเหลือฯ เสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการกีฬา
อาชีพรับรองแผนฯ ต่อไป 

จึงเสนอที ่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองแผนและรายละเอียดการให้  
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู ้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จำนวน 71 รายการ 

นายวรงค์ ทิวทัศน์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
สิ่งที่จะนำมาพิจารณาการปรับลดสัดส่วนยังไม่ใช่จำนวนร้อยละ 30 ซึ่งหากพิจารณาตามที่อนุกรรมการฯ เสนอ  
ในเรื่องของสโมสรกีฬาอาชีพที่ยื่นคำขอในปีที่ผ่านมาไม่ได้ยื่นคำขอตามที่กำหนดแล้วยังไม่สามารถดำเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ จึงจะต้องพิจารณาจากแผนบริหารการจัดการแข่งขันปีที่ผ่านมาว่ามีคำขอเท่าใด และในปีที่
ผ่านมาซึ่งไม่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่รายการใด เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดจึงเสนอให้ตรวจสอบการ  
ยื่นคำขอของสโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่อาจจะอนุมัติงบประมาณในการให้การช่วยเหลือฯ ได้ 
โดยจะช่วยพิจารณาการปรับลดสัดส่วนได้ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ ไปตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน โดยทางผู้ที่ยื่นคำขอรับการ
ช่วยเหลือฯ มีความต้องการงบประมาณในการสนับสนุนเท่าใดก็จะสามารถพิจารณาปรับลดสัดส่วนได้ 

นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา ผู ้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ กล่าวว่า คำขอ 
ในโครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ วงเงิน 56,000,000 บาท และได้ปรับลดกรอบวงเงิน 
เป็นเงิน 120,000,000 บาท จึงเห็นว่าไม่เหมาะสมกัน  

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้พิจารณาในคำขอที่ยื ่นเข้ามาแล้วปรับลดจำนวนเงินให้เกิดความเหมาะสมด้วย และเสนอให้นำงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพที่ปรับลดแล้วไปให้การสนับสนุนในโครงการจัดการแข่งขัน 
กีฬาอาชีพ  

นายวรงค์... 

30



นายวรงค์ ทิวทัศน์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้พิจารณาคำขอรับการช่วยเหลือฯ ของสโมสรกีฬาอาชีพในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โควิด 19 โดยทางสโมสรกีฬาอาชีพได้ยื่นคำขอรับการช่วยเหลือฯ เข้ามาแล้วมีความเข้าใจว่ากรอบวงเงินในการให้
การสนับสนุนไม่เพียงพอจึงทำไห้บางรายการไม่ยื่นคำขอรับการช่วยเหลือฯ เข้ามา จึงเสนอให้พิจารณาจำนวนเงิน
คำขอว่ามีเท่าใดบ้าง เพ่ือที่จะได้ปรับลดสัดส่วนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการมากข้ึน 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
เสนอให้พิจารณาตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย ซึ ่งหากรอนักกีฬาอาชีพเข้ามายื ่นคำขอรับ  
การช่วยเหลือฯ อาจจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากสมาคมกีฬาอาชีพหรือสโมสรกีฬาอาชีพเป็นผู้ดำเนินการให้ ดังนั้น 
จึงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพิ ่มมากขึ ้น และมีนักกีฬาอาชีพบางคนไม่ทราบกระบวนการในการขอรับ  
การช่วยเหลือฯ จึงเสนอให้พิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณานักกีฬาอาชีพเป็นรายบุคคล แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ด้านการพัฒนากีฬาเพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุน ซึ่งจะทำให้มีจำนวนนักกีฬาอาชีพสนใจมายื่นคำขอเพ่ิมมากขึ้น 

2. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีนโยบายในการให้การสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ จึงจะต้อง
พิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนดังกล่าวให้ชัดเจน จึงเสนอให้พิจารณาคำขอของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ซึ่งถ้าหากไม่ให้การสนับสนุนเลยก็จะต้องมีความเห็นประกอบให้กับนักกีฬาอาชีพเพ่ือรับทราบด้วย  

ทั้งนี้ เสนอให้พิจารณาปรับลดสัดส่วนพร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบ และนำไปจัดสรรแก่
รายการที่เพ่ิมเติมเข้ามาใหม่ด้วย ซึ่งหากงบประมาณคงเหลือก็อาจจะนำไปพิจารณาจัดสรรได้  

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้พิจารณาจัดสรรตามกรอบวงเงินเดิม โดยเห็นชอบหลักการในการให้การช่วยเหลือฯ สโมสรกีฬาอาชีพและ
นักกีฬาอาชีพ และให้นำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการปรับลดสัดส่วนตามความต้องการของผู้ที่  
ยื่นคำขอเข้ามา รวมถึงให้พิจารณาแผนบริหารการจัดการแข่งขันในระยะสั้นและระยะยาวด้วย 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ในส่วนที่ฝ่ายเลขานุการเสนอการปรับลดสัดส่วนในการให้การช่วยเหลือฯ ทางสโมสร  
กีฬาอาชีพหรือผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพต่างก็ยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงอาจจะไม่สามารถพิจารณา
จัดสรรได้ตามที่ขอ จึงเสนอให้ปรับลดสัดส่วนเป็นร้อยละ 15 เป็นหลักการไว้แล้วกลับไปพิจารณาข้อมูลอีกครั้ง 
เนื่องจากจะต้องเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลเพ่ือที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพ่ือพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ 

นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า ไม่ขัดข้อง
ในหลักการปรับลดสัดส่วนการให้การช่วยเหลือฯ เป็นจำนวนร้อยละ 15 แต่ทั้งนี้ จะต้องพิจารณารายละเอียด 
อีกครั้ง 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ปรับลดสัดส่วนของโครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ โดยพิจารณาจาก 
การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแล้วปรับลดสัดส่วนลงร้อยละ 15 ทั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสร 
กีฬาอาชีพ มีการพิจารณากำหนดวงเงินอยู่ที่ 150,000,000 บาท เนื่องจากการแข่งขันกีฬาอาชีพบางรายการ 
ในปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการแข่งขันเกิดขึ้นจึงไม่ได้ยื ่นคำขอรับการช่วยเหลือฯ เข้ามา  แต่ทั้งนี้ ที ่ประชุมมีมติให้ 
การสนับสนุนแก่ 3 ชนิดกีฬานำร่อง โดยการหารือถึงการบูรณาการต่าง ๆ จึงพิจารณาวงเงินชนิดกีฬาละ 
30,000,000 บาท ซึ่งจะนำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการปรับให้เกิดความสอดคล้องกันมากขึ้น 
เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมในครั้งต่อไป 

นายก้องศักด... 
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นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้พิจารณาจำนวนคำขอจากการจัดการแข่งขันในปีที่ผ่านมาแล้วปรับลดสัดส่วนลงร้อยละ 15  

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า โครงการนำร่องการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร 
(Pilot Project) ประกอบด้วย กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ กีฬากอล์ฟอาชีพ และกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์อาชีพ 
รวมถึงกีฬาฟุตซอลอาชีพด้วยเช่นกันจะพิจารณาแยกออกมา ซึ่งอาจจะเป็นชนิดกีฬาที่สามารถต่อยอดไปสู่ระดับ
โลกได้ 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
จะพิจารณาเรื่องการบูรณาการ โดยกีฬาในโครงการ Pilot Project มีรากฐานมาจากฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศซึ่งจะ
มีฝ่ายกีฬาภูมิภาคเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละฝ่ายมีนโยบายที่แตกต่างกัน อย่างเช่น กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพที่ได้มีการ
ทดลองว่าได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีศูนย์กระจาย และโค้ชทีมชาติอยู่ด้วย จะพิจารณาหลายองค์ประกอบ
โดยนำกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพมาพิจารณาเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ เสนอเพื่อพิจารณาจะแยกเป็นนโยบาย เนื่องจาก
สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศนั้นมีนโยบายการพิจารณาที่ต่างกัน จึงเสนอให้
พิจารณาแยกแล้วนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ในกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์อาชีพ อาจจะยังไม่เกิดผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด โดยสิ ่งที ่เกิดขึ ้นมาเด่นชัดคือ 
Academy ที่มีนักกีฬาอาชีพรายใหม่เกิดขึ้นมา จึงอาจจะให้การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการ  
กีฬาแห่งชาติพิจารณาและบูรณาการร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศด้วยเช่นกัน 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ให้พิจารณาการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ฝ่ายพัฒนา
กีฬาเป็นเลิศ และฝ่ายกีฬาภูมิภาค จึงจะเห็นทุกองคาพยพของทุกชนิดกีฬา  

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
การพัฒนาการให้การสนับสนุนงบประมาณในการให้การช่วยเหลือฯ กีฬาฟุตบอลอาชีพ จะต้องไปดำเนินการจัดทำ
แผนบริหารการจัดการแข่งขันให้ชัดเจน เนื่องจากมีการถกเถียงกันเรื่องนโยบายต่าง ๆ และตามนโยบายของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย กับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งต่อไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ โดยนักกีฬาอาชีพบางคนไม่ได้เข้าถึงเรื่องนี้มากเท่าไร ซึ่งหากมีการพัฒนาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ก็จะทำให้นำไปพิจารณาจัดสรรเงินในส่วนของนโยบายได้ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
นโยบายของกีฬาฟุตบอลอาชีพน่าเป็นห่วงมาก จึงเสนอให้มีการพิจารณาอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นที่นิยมมาก  
รวมถึงให้มีการหารือร่วมกับสมาคมกีฬาอาชีพด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการปรับ
ลดสัดส่วนลงร้อยละ 15 และจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า พิจารณาปรับลดสัดส่วนลงร้อยละ 15 เป็นวงเงิน 264,000,000 บาท จึงเสนอให้ตั้งเป็น
กรอบวงเงินเพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง  

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลแล้วนำเสนอ
ที่ประชุมในครั้งต่อไป 

นายทนุเกียรติ... 
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นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า เสนอให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อสังเกตของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ในเรื่อง
โครงการนำร่องการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร (Pilot Project) ไปดำเนินการ
และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า การปรับลดกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เป็นวงเงิน 379,500,000 บาท ดังนี้ 

กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ วงเงิน 277,500,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ วงเงิน 67,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ วงเงิน 35,000,000 บาท 
นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 

เสนอให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ ตรวจสอบเรื่องภาษีอากรของตนเอง
ให้ชัดเจนด้วย 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
กำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ในหลักการการรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู ้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 
71 รายการ ทั ้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับลดกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ร ้อยละ 15 ภายในกรอบโครงการจ ัดการแข่งข ันก ีฬาอาช ีพ  เป ็นเงิน 
277,500,000 บาท และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ เสนอว่า 
โครงการ FIFA Grassroots ยังไม่มีความชัดเจน โดยให้พิจารณาจากกีฬาฟุตซอลอาชีพ ซึ่งมีประชากรและความ
ร่วมมือที่ชัดเจน ขอให้มีการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และ
ฝ่ายกีฬาภูมิภาค แล้วรายงานความคืบหน้าให้รับทราบเพื่อดำเนินการนำเข้าที่ประชุมต่อไป  

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
โครงการ FIFA Grassroots จะต้องนำมาพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากยังไม่ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ 
และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการติดตามว่ามีการดำเนินการและมีผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง และให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามา
ชี้แจงรายละเอียดให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบด้วย 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า โครงการ FIFA Grassroots มีการติดตามรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะ 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ให้ฝ่ายเลขานุการรายงานผลสรุปภาพรวมให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

(นายสุรพล  จำรูญ) 
หัวหน้างานเลขานุการการประชุมกีฬาอาชีพ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายณัฐพล  อันตรเสน) 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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